

CHUỖI HOẠT ĐỘNG THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam là một dịp để xã hội tôn vinh những người đang công tác trong ngành Giáo dục, những người vẫn miệt mài ngày đêm với sự nghiệp trồng người cho đất nước. Ngày 20/11 từ lâu đã trở thành ngày hội lớn được cả xã hội đặc biệt quan tâm. Với ý nghĩa cao quý bắt nguồn từ truyền thống “tôn sư trọng đạo” và những giá trị văn hoá ngàn đời của dân tộc ta.

Ngay vào những ngày đầu tiên của tháng 11, tuy diễn biến thời tiết có nhiều thay đổi, nhưng vượt lên trên tất cả thầy và trò Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức được nhiều hoạt động sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023).

Mở đầu là không khí hội giảng sôi nổi của tất cả các Thầy Cô giáo, các tiết dạy đều được chuẩn bị công phu, áp dụng công nghệ thông tin, linh hoạt và sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy học.



Cô Tiêu Thị Nhân (giáo viên Sinh học) sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học kết hợp thao giảng chào mừng 20/11.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, được sự đồng ý của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, Đoàn trường THPT Nguyễn Chí Thanh triển khai thực hiện hội thi Học sinh thanh lịch “Miss and Mister” năm 2023 nhằm tôn vinh vẻ đẹp hài hòa của trí tuệ, tài năng, tâm hồn và hình thể của học sinh trong trường. Định hướng nhận thức đúng đắn về vẻ đẹp toàn diện của học sinh trong giai đoạn hiện nay; giúp cho các học sinh rèn luyện các kỹ năng: kỹ năng ứng xử, kỹ năng đứng trước đám đông... Đồng thời tạo ra một sân chơi sôi nổi, vui tươi, lành mạnh; tạo môi trường để các học sinh được giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng, nét đẹp truyền thống, sự năng động, sáng tạo và tinh thần đoàn kết.

Hội thi được tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, sinh động về nội dung, hấp dẫn về hình thức, thiết thực, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo học sinh toàn trường.



Các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh, sự tự tin qua các phân thi trang phục học đường, trang phục tự chọn, phân thi tài năng và phân thi ứng xử.

Bên cạnh đó Đoàn trường THPT Nguyễn Chí Thanh cũng triển khai nhiều hoạt động thi đua sôi nổi khác hướng về chủ đề “**Tôn sư trọng đạo**” của tháng 11 với nhiều hình thức như Phong trào thi đua về học tập “**Hoa điểm tốt - Tuần học tốt**”. Các em thi đua thực hiện nghiêm túc nội quy nề nếp, thực hiện nếp sống văn minh giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp... Sau khi phát động phong trào nhận được sự hưởng ứng tích cực của tất cả các chi đoàn với 300 hoa điểm tốt, 140 tiết học tốt. Phong trào đã khích lệ tinh thần thi đua thân thiện, tích cực trong học tập và rèn luyện, đồng thời là những đóa hoa vô cùng ý nghĩa dâng lên quý Thầy Cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.



Các cá nhân và tập thể xuất sắc đạt giải “Hoa điểm tốt – Tuần học tốt” trong thi đua 20/11.

Qua chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023), mong rằng tập thể các thầy cô giáo và các em học sinh trong trường, hãy cùng nhau phấn đấu vươn lên quyết tâm giành lấy nhiều hơn những đỉnh cao vinh quang của tri thức.

BAN TRUYỀN THÔNG